

## Câu chuyện về Nicolas và Elena

Nicolas và Elena có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc được 10 năm và có ba đứa con. Cả hai đều muốn gia đình mình được thiết lập dựa trên nền tảng của Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài, và mỗi người họ đều cố gắng làm tròn các trách nhiệm trong gia đình của mình như đã được Thượng Đế quy định.

Giống như nhiều cặp vợ chồng khác, Nicolas và Elena cũng có những bất đồng. Những bất đồng của họ thường là về tiền bạc. Nicolas đi làm toàn thời gian ở bên ngoài. Elena có thể chăm lo cho các con của họ đồng thời xoay sở việc nhà toàn thời gian, ngoài ra cô ấy cũng thỉnh thoảng làm thêm. Nicolas tin vai trò chủ tọa trong gia đình của anh, cũng như vì là người kiếm nhiều tiền hơn, có nghĩa là anh phải là người có quyền quyết định cuối cùng về cách chi dùng tiền của họ. Elena cảm thấy rằng cô ấy nên có nhiều quyền quyết định hơn trong những vấn đề liên quan đến con cái vì cô ấy dành thời gian với chúng nhiều hơn Nicolas. Trước đây, cô ấy đã tiêu tiền của họ theo cách cô ấy muốn mà không nói cho Nicolas biết.

Gần đây, Nicolas và Elena đã bàn bạc về việc họ nên làm gì với số tiền họ dành dụm được. Nicolas muốn dùng số tiền này mua một chiếc xe để anh đi làm và để cho cả nhà đi đây đi đó được dễ dàng hơn. Elena muốn dùng số tiền này để đưa con cái đi du lịch thăm gia đình họ hàng và có được những trải nghiệm vui vẻ cùng nhau trước khi bọn trẻ trưởng thành.

Sự bất đồng giữa Nicolas và Elena khiến họ cảm thấy nặng nề, nhưng họ cần phải quyết định.

- Anh chị em cho rằng thử thách lớn nhất mà Nicolas và Elena đang phải đối phó trong việc quyết định điều cần làm với số tiền của họ là gì?
- Anh chị em nghĩ họ cần làm gì để hiểu rõ hơn về sự bình đẳng giữa vợ chồng và sự chủ tọa liên quan đến việc đưa ra quyết định cho gia đình họ? (Xin xem phần 3 của tài liệu chuẩn bị.)
- Nếu anh chị em là Nicolas hay Elena, thì làm thế nào anh chị em có thể nói với chồng hoặc vợ của mình để có thể cùng nhau hội ý về quyết định này theo cách giống như Đấng Ky Tô?